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Tillaga Sjálfstæðisflokksins um rýningu á orkugjöldum 
 

Borgarstjórn beinir því til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að skoða hvernig og hvenær lækka 

megi orkugjöld á heimili. 


